



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ชาวจีนนั้นได้เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นได้มีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และมั่นคงพอสมควร และชาวจีนยิ่งอพยพเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยในไทยได้เข้ามาทำหน้าที่ในสังคมไทยหลายอย่าง เช่น เป็นเจ้าภาษีนายอากร เป็นพ่อค้าคนกลาง เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนรับราชการเป็นขุนนาง เป็นต้น

เชียวฮุดเสงก็ถือว่าเป็น "ชาวจีน" คนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในเมืองไทย แต่เชียวฮุดเสงอาจจะต่างจากผู้ถือตนเองว่าเป็น "คนจีน" คนอื่นๆ ก็ตรงที่เขาสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วเชียวฮุดเสงยังมีภูมิหลังของบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเมืองจีนเป็นอย่างมาก ดังที่เขาได้เล่าไว้ว่าบรรพบุรุษของเขาเป็นผู้ที่ร่วมในการป้องกันประเทศจีนจากการรุกรานของแมนจู ซึ่งต่อมาสามารถยึดประเทศจีนแล้วก่อตั้งราชวงศ์ชิงขึ้น ครอบครัวของบรรพบุรุษของเขาจึงต้องกระจัดกระจายไปยังดินแดนต่างๆ รวมทั้งในไทย เชียวฮุดเสงจึงเกิดในเมืองไทย และถ้าเป็นเช่นนี้จะทำให้เชียวฮุดเสงมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าราชวงศ์ชิงเป็น "ศัตรู" ดังนั้นเมื่อในเมืองจีนเกิดการแตกแยกทางการเมืองเป็นฝ่ายรัฐบาลราชวงศ์ชิง ฝ่ายปฏิรูปของคังหู่เว่ย และฝ่ายปฏิวัติที่ต้องการโค่นล้มราชวงศ์ชิงของ ซุนยัตเซน เชียวฮุดเสงจึงได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติ โดยการออกหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาจีนและภาษาไทย และจัดตั้งองค์กรทางการเมืองเพื่อหาเสียงสนับสนุนขบวนการปฏิวัติจากชาวจีนในเมืองไทย ทำให้เขาได้ขึ้นมามีบทบาทเป็นผู้นำของขบวนการปฏิวัติจีนในไทย

ดังนั้นบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเชียวฮุดเสงนับตั้งแต่ออกหนังสือพิมพ์ในปี พ.ศ.2450 นั้น จะทำให้เห็นถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเชียวฮุดเสงที่แสดงผ่านหนังสือพิมพ์รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ที่เขาเป็นผู้นำในการให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติจีนในขณะที่การปฏิวัติยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย ที่ให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติในจีน และอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของชาวจีนกลุ่มอื่น ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่แตกต่างจากเชียวฮุดเสงด้วย เนื่องจากการหาเสียงสนับสนุนกลุ่มการเมืองของแต่ละฝ่ายย่อมจะทำให้มีการแสดงความคิดเห็นฝ่ายตน และวิจารณ์ฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นการศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหว

ทางการเมืองของเซียวฮุดเสงในช่วงก่อนการปฏิวัติจีนประสบความสำเร็จนั้น ก็จะช่วยสะท้อนให้เห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนกลุ่มที่ให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลราชวงศ์ชิงด้วย

นอกจากนั้นการศึกษายทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงในช่วงแรกนี้ก็จะทำให้เห็นถึงการแสดงบทบาทของเซียวฮุดเสงในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง ที่ออกหนังสือพิมพ์ในไทยด้วย ว่าเขามีแนวความคิดทางการเมืองและได้ทำหน้าที่นักหนังสือพิมพ์ "ไทย" อย่างไรบ้างในช่วงที่เขายังไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลไทยและชาวจีนทั่วไปมากนัก

ต่อมาเมื่อการปฏิวัติจีนสำเร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ.2454 ทำให้เซียวฮุดเสงจากที่เป็นเพียง "ผู้นำ" อยู่แต่เฉพาะในกลุ่มชาวจีนที่สนับสนุนขบวนการปฏิวัติ ได้เปลี่ยนแปลงสถานะกลายเป็นได้รับการ "ยอมรับ" ในฐานะที่เป็นเสมือน "ผู้นำ" ของชาวจีนในเมืองไทย ดังนั้นการแสดงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงจึงน่าที่จะมีผลต่อการแสดงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนในเมืองไทยด้วย ซึ่งรัฐบาลไทยในช่วงนี้ให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของชาวจีนอยู่แล้ว จึงส่งผลให้รัฐบาลไทยให้ความสนใจกับบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงมากขึ้นตามไปด้วย

จากการที่เซียวฮุดเสงเป็น "ผู้นำ" ในการให้การสนับสนุนรัฐบาล "ใหม่" ของจีนที่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองที่ตรงกันข้ามกับการปกครองของไทย ที่ปกครองแบบราชาธิปไตย จึงทำให้บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงได้รับความสนใจจากรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เซียวฮุดเสงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่มีการออกเป็นภาษาไทยจึงทำให้เกรงว่าเซียวฮุดเสงอาจจะเผยแพร่แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองตามระบบสาธารณรัฐผ่านทางหนังสือพิมพ์ของเขา และจะทำให้ผู้อ่านที่เป็นคนไทยได้รับทราบถึงรูปแบบการปกครองที่แตกต่างจากการปกครองของไทย ซึ่งแนวความคิดทางการเมืองของเซียวฮุดเสงที่เสนอผ่านหนังสือพิมพ์นั้น อาจจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยได้

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเซียวฮุดเสงจะมีบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในจีน แต่การที่ในช่วง พ.ศ.2450-2474 เซียวฮุดเสงได้ดำเนินชีวิตอยู่ในเมืองไทย และได้ออกหนังสือพิมพ์ในเมืองไทย โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย ซึ่งมีได้มีจุดประสงค์เพื่อการสนับสนุนกลุ่มการเมืองในจีนอย่างชัดเจนเช่นฉบับภาษาจีน จึงทำให้เซียวฮุดเสงยังได้แสดงบทบาทและการเคลื่อนไหวในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ "ไทย" คนหนึ่ง ที่จะคอยติดตามรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ในเมืองไทย สิ่งใดที่เขาเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดให้การยกย่องชมเชย แต่ถ้าสิ่งใดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็จะตำหนิติเตียนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และจะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเมืองไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น รวมทั้ง

พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์สำหรับเมืองไทยและประชาชนชาวไทยอีกด้วย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงที่เห็นเด่นชัดมากขึ้น ภายหลังจากปฏิวัติจีนสำเร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ.2454 จนถึง พ.ศ.2474 เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพราะนอกจากการศึกษารูปแบบบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงในแต่ละช่วงเวลา จะทำให้เห็นถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีนและชาวจีน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยของเซียวฮุดเสง และช่วยสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดทางการเมืองของเซียวฮุดเสง และการที่เซียวฮุดเสงเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่มีความสำคัญฉบับหนึ่ง อาจจะทำให้แนวความคิดทางการเมืองของเซียวฮุดเสงเผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านที่เป็นคนไทย ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทย การศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงจะทำให้การแสดง “อัตลักษณ์” ของเซียวฮุดเสง ในฐานะที่เป็นชาวจีนที่เกิดและได้แสดงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในเมืองไทย แต่กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีนอย่างมาก ซึ่งอาจจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจถึงการแสดง “อัตลักษณ์” ของชาวจีนที่อยู่ในไทยได้มากยิ่งขึ้น

การศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง ในช่วง พ.ศ.2450-2474 ยังช่วยทำให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีน แม้ว่าในบางช่วงเวลาลาชาวจีนในไทยจะมีได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอด แต่การศึกษารูปแบบบทบาทและการเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสงจะทำให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีน ทั้งในฝ่ายของเซียวฮุดเสง และฝ่ายตรงข้าม เพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของแต่ละฝ่ายที่มีความเห็นตรงข้ามกัน ย่อมก่อให้เกิดการปะทะกัน ซึ่งจะให้เห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนที่ “สมบูรณ์” มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นการศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงยังจะช่วยให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อชาวจีน เนื่องจากบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงนั้นได้เข้าไปมีความสัมพันธ์กับการเมืองในจีน ซึ่งมีการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบอบ “ประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ไม่เป็นที่ต้องการของรัฐบาลไทย จึงทำให้รัฐบาลติดตามความเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสงอย่างใกล้ชิด บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองบางอย่างนั้นอาจจะถือได้ว่าเป็น “ตัวแทน” ของการเคลื่อนไหวของชาวจีนโดยส่วนรวม ซึ่งได้ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของชาวจีน ฉะนั้นการศึกษารูปแบบบทบาทและการเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสงจึงสามารถที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นและเข้าใจถึงนโยบายที่รัฐบาลไทยมีต่อชาวจีนได้ดียิ่งขึ้น

ประการต่อมาจากการที่เซียวฮุดเสงได้ออกหนังสือพิมพ์ เพื่อรายงานการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองจีน และที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ด้วย รวมไปถึงยังมีบทความที่แสดงความคิดเห็นอีกด้วย โดยหนังสือพิมพ์ของเขามีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาจีน ดังนั้นการแสดงบทบาทและการเคลื่อนไหวของเขาที่ผ่านทางหนังสือพิมพ์จึงน่าที่จะส่งผลกระทบต่อแนวความคิดของผู้อ่าน และอาจจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองขึ้นในเมืองไทย

ดังนั้นการศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงก็จะช่วยให้เห็นถึงแนวความคิดและการแสดงอัตลักษณ์ของเซียวฮุดเสงในฐานะที่เป็น “คนจีน” ที่เกิดและดำเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมืองไทย และอาจจะทำให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงที่มีต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในเมืองไทย และอาจจะช่วยให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของชาวจีนในเมืองไทย ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเมืองและสังคมไทยที่สัมพันธ์กับชาวจีนในช่วง พ.ศ. 2450 – 2474 ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง
2. เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดทางการเมืองของเซียวฮุดเสง และผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาถึง “อัตลักษณ์” ของเซียวฮุดเสง ที่สะท้อนออกมาจากบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขา

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้จะทำการศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงที่แสดงผ่านองค์กรต่างๆ ที่เซียวฮุดเสงเป็นผู้นำ และหนังสือพิมพ์ที่เขาเป็นเจ้าของ 2 ฉบับด้วยกัน คือหนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินโบ้ และหนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ และเนื่องจากการที่เซียวฮุดเสงเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองและมีชาวจีนอยู่อาศัยมากที่สุด จึงทำให้การศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่แต่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น

สำหรับการกำหนดช่วงเวลาในการทำการศึกษาที่ได้กำหนด ปี พ.ศ. 2450 – 2474 นั้นก็เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2450 เป็นปีที่เซียวฮุดเสงได้ออกหนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ และฮั่วเซียมซินโบ้ ซึ่งถือว่าเป็นจุด “เริ่ม” บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชัดเจนของเซียวฮุดเสง

และในปี พ.ศ. 2474 เป็นปีที่เซียวฮุดเสงได้เดินทางเข้าไปรับตำแหน่งทางการเมืองในจีน จึงทำให้บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงในเมืองไทยได้ยุติลง

ข้อจำกัดของการวิจัย

เนื่องจากผู้วิจัยมีข้อจำกัดในการอ่านภาษาจีน ทำให้วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้ทำการศึกษาจากหลักฐานภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนและหลักฐานภาษาจีนซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาไทยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วเท่านั้น

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

การกล่าวถึงประเทศไทย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้คำว่า "เมืองไทย" หรือ "ประเทศไทย" และใช้คำว่า "รัฐบาลไทย" ในการกล่าวถึงผู้ปกครองประเทศในขณะนั้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการศึกษาที่ต้องการจะเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติระหว่าง "คนไทย" กับ "คนจีน" แต่ในความเป็นจริงในช่วงเวลาที่ทำการศึกษานั้นการเรียกชื่อประเทศไทยยังคงใช้คำว่า "ประเทศสยาม" หรือ "เมืองสยาม" และยังคงเรียกผู้ปกครองประเทศว่า "รัฐบาลสยาม" อยู่

ปีพุทธศักราชที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นั้นจะนับตามการนับปีพุทธศักราชในขณะนั้นที่จะมีการเปลี่ยนศักราชในวันที่ 1 เมษายน

ชื่อชาวจีนนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้ชื่อที่ปรากฏตามหลักฐานหรือชื่อที่เป็นที่รู้จักสำหรับบุคคลสำคัญ

ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศจีนนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้ชื่อตามภาษาจีนกลาง ยกเว้นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเรียกที่เป็นที่นิยมกันอยู่แล้ว จะใช้ชื่อตามชื่อที่เป็นที่นิยม โดยจะวงเล็บชื่อภาษาจีนกลางไว้ในครั้งแรกที่กล่าวถึงสถานที่นั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. จะทำให้เข้าใจถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง
2. จะทำให้เข้าใจถึงแนวความคิดทางการเมืองของเซียวฮุดเสง และผลกระทบต่อ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย
3. จะทำให้เข้าใจถึงและการแสดงอัตลักษณ์ของเซียวฮุดเสง ที่สะท้อนออกมาจากบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมือง
4. จะช่วยทำให้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนได้ดียิ่งขึ้น
5. จะช่วยทำให้เห็นและเข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อชาวจีน

วิธีการดำเนินการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าในรายงานฉบับนี้จะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเอกสาร (Documentary Research) ที่ใช้ประกอบการเสนอรายงานแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical description)

เอกสารที่ใช้ประกอบการวิจัยเป็นเอกสารชั้นต้นที่ได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ สำหรับเอกสารชั้นรองได้จากห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ ห้องสมุดรัฐศาสตร์ ศูนย์เอกสารแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สมมุติฐาน

เชียวสุดแสงได้มีบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2450 เป็นต้นมา จึงได้รับการ "ยอมรับ" ให้เป็นเสมือน "ผู้นำ" คนหนึ่งของชาวจีนในสังคมไทย การที่เชียวสุดแสงสนับสนุนการปกครองแบบสาธารณรัฐในจีน ได้แสดงให้เห็นแนวความคิดที่นิยมการปกครองระบอบ "ประชาธิปไตย" นอกจากนั้นการที่เชียวสุดแสงได้แสดงบทบาทและมีการเคลื่อนไหวในฐานะของ "ชาวจีน" และ "ชาวจีนสยาม" ในแต่ละสถานการณ์ ได้สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของเชียวสุดแสง และลักษณะของการเคลื่อนไหวของชาวจีนในสยาม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเชียวสุดแสง พ.ศ.2450-2474 นั้น ยังมิได้มีผู้ที่ทำการศึกษาถึงเรื่องนี้โดยตรง แต่จะมีงานการศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ได้ศึกษาถึงเชียวสุดแสงในแง่มุมต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

1. หนังสือ

1.1 เสลา เรขะรุจิ. 1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย. กรุงเทพฯ:รวมสาส์น, 2510. จะกล่าวถึง

เชียวสุดแสงในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญคนหนึ่งในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 โดยได้ออกหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ โดยมีการกล่าวถึงประวัติของเชียวสุดแสงตามที่เชียวสุดแสงได้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์เกี่ยวกับการที่เขาต้องเข้าเป็นคนในบังคับอังกฤษ และเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีน และหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงนโยบายของหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยกับชาวจีน และได้กล่าวถึงการที่เชียวสุดแสงสนับสนุนประชาธิปไตย โดยเห็นได้จากการที่เชียวสุดแสงได้แสดงความชื่นชมยินดีกับคณะราษฎร เมื่อการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 สำเร็จ ซึ่งขณะนั้นเชียวสุดแสงได้เป็นนักการเมืองในจีน แต่หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เชียวสุดแสงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ

เมืองในจีน และไม่ได้กล่าวถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของเซียวฮุดเสง รวมถึงมิได้มีการวิเคราะห์ถึงแนวคิดของเซียวฮุดเสงที่ส่งผ่านหนังสือพิมพ์ของเขาว่าได้ส่งผลกระทบต่ออาการเคลื่อนไหวใด ๆ ในการเมืองไทยหรือไม่

1.2 สัญญา ตีระวนิช. ประวัติการหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ.2325-2475). กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช,2520.

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงจุดประสงค์ของการออกหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยและจีน และจะมีการยกตัวอย่างข่าวและบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้บ้างเล็กน้อย และจะกล่าวถึงเซียวฮุดเสงในฐานะที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ซึ่งเคยถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทเจ้านายจากการลงบทความในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือพิมพ์ดวงวิทยา ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนของเซียวฮุดเสงว่า มีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง แต่หนังสือเล่มนี้มิได้มีการวิเคราะห์บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง แนวความคิดของเซียวฮุดเสง และผลกระทบที่เกิดจากการลงข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ของเซียวฮุดเสง

1.3 สัญญา ตีระวนิช. 35 นักหนังสือพิมพ์อาวุโส. กรุงเทพฯ:คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงประวัติของเซียวฮุดเสงในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญคนหนึ่งที่ได้ออกหนังสือพิมพ์ที่สำคัญ 3 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ หนังสือพิมพ์ดวงวิทยา ทั้งสองฉบับออกเป็นภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ภาษาจีน ชื่อ หนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินโป และจะกล่าวถึงการที่เซียวฮุดเสงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีน แต่มิได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้อง และไม่ได้กล่าวถึงว่าเซียวฮุดเสงได้ดำเนินการอย่างไรบ้างในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีน และเป็นกรกล่าวถึงหนังสือพิมพ์ของเซียวฮุดเสงแต่เพียงผิวเผิน โดยมีได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระหลัก ๆ ของหนังสือพิมพ์ของเซียวฮุดเสง

1.4 วิลเลียม จี สกินเนอร์. สังคมจีนในประเทศไทย:ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์. พรพนิจ ฉัตรพลรักษ์ (และคนอื่น ๆ), แปล. กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช,2529.

หนังสือเล่มนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์ถึงชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยในภาพรวม ทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ.2499 ซึ่งจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน การเข้ามาของชาวจีนในไทยในแต่ละช่วงเวลา สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในไทย สถานภาพทางสังคมของชาวจีนในไทย นโยบายของรัฐไทยต่อชาวจีนในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซียวฮุดเสงนั้น จะมีการ

กล่าวถึงการที่เซียวฮุดเสงให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติในจีน โดยได้รับการชักชวนจากเพื่อน ทำให้เซียวฮุดเสงได้ออกหนังสือพิมพ์เพื่อเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ แต่มิได้มีการกล่าวถึงในประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากนี้ เช่น เซียวฮุดเสงได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างนอกจากการออกหนังสือพิมพ์ในการสนับสนุนขบวนการปฏิวัติ หรือ เพราะเหตุใดเซียวฮุดเสงเมื่อได้รับการชักชวนจากเพื่อนจึงตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติโดยทันที และไม่ได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสงนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการออกนโยบายของรัฐบางไทยอย่างไรบ้าง

1.5 อัจฉราพร กมฺพพิสมัย. ปัญหาภายในก่อนการปฏิวัติ 2475: ภาพสะท้อนจากเอกสารและงานเขียนทางหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเซียวฮุดเสงในฐานะที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้ออกหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ และเคยมีบทความตอบโต้กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องที่เกี่ยวกับชาวจีน นอกจากนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยจะนำบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหานั้นๆ ในสังคมไทยมาประกอบ แต่จะไม่มีการวิเคราะห์ถึงเซียวฮุดเสงในด้านอื่น ๆ

1.6 สุกัญญา ตีระวนิช. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์, 2532.

หนังสือเล่มนี้จะศึกษาถึงบทบาทของรัชกาลที่ 6 ในการพระราชนิพนธ์บทความลงหนังสือพิมพ์ และศึกษาถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ของเซียวฮุดเสงในฐานะที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะการที่เป็น "คู่ปรับ" ของหนังสือพิมพ์ที่รัชกาลที่ 6 พระราชนิพนธ์บทความลงอยู่เป็นประจำคือหนังสือพิมพ์ "ไทย" ซึ่งเซียวฮุดเสงก็ได้เขียนบทความตอบโต้กับรัชกาลที่ 6 ในเรื่องเกี่ยวกับชาวจีนอยู่เป็นเวลานาน จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงประวัติของเซียวฮุดเสงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ว่าทำไมถึงออกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ และได้กล่าวถึงหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ในส่วนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของรัชกาลที่ 6 ด้วย ทำให้มีผลกับการลงข่าวและบทความของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้อยู่บ้าง แต่หนังสือเล่มนี้ก็ได้กล่าวถึงรายละเอียดของหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ทั้งหมด โดยจะกล่าวถึงในภาพรวม คือการออก และการปิดตัวของหนังสือพิมพ์ โดยสิ่งที่กล่าวถึงมาก ๆ ก็เฉพาะในเรื่องที่ตอบโต้กับรัชกาลที่ 6 โดยจะเป็นการวิเคราะห์บทความของรัชกาลที่ 6 ที่ตอบโต้เซียวฮุดเสงโดยตรง แต่จะมิได้มีการวิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ ของเซียวฮุดเสง เช่น ภูมิหลัง แนวความคิดของเซียวฮุดเสงในการดำเนินกิจ

การหนังสือพิมพ์ และการเคลื่อนไหวที่เข้าไปสัมพันธ์กับการเมืองในจีนของเซียวฮุดเสงที่มีการแสดงบทบาทผ่านหนังสือพิมพ์

1.7 เออิจิ มูราชิม่า. การเมืองสยาม: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ค.ศ.1924-1945. วรรศักดิ์ มัทธโนบท, แปลและบรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงในช่วงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับการเมืองภายในจีนมากขึ้น กล่าวคือ เป็นช่วงที่เซียวฮุดเสงได้รับตำแหน่งทางการเมืองในจีนแล้ว ซึ่งทำให้ในที่สุดเซียวฮุดเสงได้เดินทางเข้าไปเป็นนักการเมืองในจีน แต่จะมีได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เซียวฮุดเสงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีน และบทบาทและการเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสงภายในไทย และมีกล่าวถึงการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยที่มีต่อเซียวฮุดเสงและชาวจีนซึ่งผลส่วนหนึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสง และมีได้กล่าวถึงแนวความคิดของเซียวฮุดเสง และผลกระทบอันเกิดจากแนวความคิดนั้น

2. วิทยานิพนธ์

2.1 พวงร้อย กล่อมเอียง. พระบรมราชาบายเกี่ยวกับปัญหาชาวจีนในพระราชอาณาเขตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2516.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะกล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากการกระทำของชาวจีนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนัดหยุดงานของชาวจีน พ.ศ.2453 การมีบทบาททางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากของชาวจีน หรืออิทธิพลจากการปฏิวัติจีนที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากชาวจีน และนโยบายที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งได้มีการกล่าวถึงเซียวฮุดเสง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวจีนที่ได้ก่อให้เกิดปัญหากับรัฐบาลไทย เช่น การชักชวนให้ชาวจีนร่วมกันหยุดงานฉลองการปฏิวัติจีนสำเร็จ ลงในหนังสือพิมพ์ของเขา หรือการเป็นผู้ริเริ่มการบอยคอตสินค้าญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2458 เป็นต้น แต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึงเซียวฮุดเสงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละเหตุการณ์ของชาวจีนที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่รัฐบาลไทย แต่มิได้มีการวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดเซียวฮุดเสงถึงได้กระทำเช่นนั้น และมีได้ศึกษาถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสงในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็นการกล่าวถึงบทบาทในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้เขียนเลือกขึ้นมาศึกษาเท่านั้น และมีได้มีการวิเคราะห์แนวความคิดของเซียวฮุดเสงด้วย

2.2 นงเยาว์ จิตตะปุตตะ. บทบาทของสิ่งพิมพ์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการเมืองการปกครอง (พ.ศ.2453-2468). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นการวิเคราะห์หนังสือพิมพ์ที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ โดยจะเป็นการวิเคราะห์การลงข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด และมีการวิเคราะห์การทำหน้าที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของหนังสือพิมพ์ ตามทฤษฎีหนังสือพิมพ์ว่าหนังสือในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทำหน้าที่ในการเสนอข่าวตามทฤษฎีหนังสือพิมพ์หรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซียวฮุดเสงนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีการกล่าวถึงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ และการลงบทความตอบโต้กับรัชกาลที่ 6 เท่านั้น

2.3 ประดับ จันทร์สุขศรี. วิเคราะห์บทความในหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์

พ.ศ.2453-2466. ปริญญาานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะวิเคราะห์หนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ ตั้งแต่เรื่องของสำนวนภาษาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่ามีคำใดที่เขียนหรือมีความหมายไม่เหมือนในปัจจุบัน และจะมีการวิเคราะห์ว่าหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง เช่น เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น โดยจะนำบทความที่แสดงถึงเรื่องนั้น ๆ มาประกอบไว้ สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซียวฮุดเสงนั้นจะกล่าวถึงเฉพาะในฐานะที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เท่านั้น แต่มิได้มีการวิเคราะห์แนวความคิดของเซียวฮุดเสงที่สะท้อนออกมาจากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

2.4 อัจฉราพร กมฺพพิสมัย. กบฏ ร.ศ.130 : ศึกษากรณีการปฏิรูปการปกครอง และกลุ่ม "ทหารใหม่". วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.

วิทยานิพนธ์นี้จะกล่าวถึงสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้คณะทหารพลเรือนกลุ่มหนึ่ง หรือที่เรียกว่า คณะ ร.ศ.130 ได้วางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าเกิดจากการลงข่าวและบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในจีนของหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ของเซียวฮุดเสง นอกจากนั้นยังเกิดจากการลงข่าวและบทความของหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ที่ชี้ให้เห็นความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร โดยที่รัฐบาลในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มิได้คิดจะแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ คณะ ร.ศ.130 เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบที่มีรัฐธรรมนูญ ที่ทุกคนมีความเท่าเทียม

กัน จะก่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น แต่วิทยานิพนธ์นี้จะมีได้กล่าวถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของเซียวฮุดเสง

2.5 พูนเกศ จันทกานนท์. ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวการค้าของชาวจีนใน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ.2398 – 2475. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็มีกล่าวถึงบทบาทของชาวจีนที่มีชื่อเสียงในช่วงระหว่าง พ.ศ.2398 – 2475 ซึ่งได้มีเซียวฮุดเสงเป็นหนึ่งในชาวจีนเหล่านั้นด้วย โดยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึงบทบาทของเซียวฮุดเสงในการออกหนังสือพิมพ์และการให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติของซุนยัตเซนในช่วงแรกเท่านั้น จะมีได้มีการวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่เซียวฮุดเสงให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติของซุนยัตเซน มีได้กล่าวถึงการให้การสนับสนุนพรรคก๊กมินตั๋งภายหลังจากที่การปฏิวัติจีนประสบความสำเร็จแล้ว และมีได้มีการกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากการให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติซุนยัตเซนของเซียวฮุดเสงในเมืองไทย นอกจากนี้ก็ได้มีการกล่าวถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงในเมืองไทย

2.6 โรจน์ จินตมาศ. แนวคิดของผู้นำไทย เรื่อง “ชาติ” กับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของไทย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมีการวิเคราะห์บทความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ว่า ในระยะแรกของสงครามนั้นหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์จะลงข่าวสนับสนุนฝ่ายเยอรมัน แต่เมื่อรัฐบาลไทยเริ่มที่จะแสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการที่จะประกาศสงคราม โดยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ประกาศสงครามกับเยอรมัน ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากประชาชนโดยทั่วไป หนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ก็ได้ช่วยรัฐบาลในการลงข่าวเพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยกับการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร เพราะจะให้ผลดีแก่ “ชาติ” มากกว่า นอกเหนือไปจากประเด็นเกี่ยวกับสงครามแล้ว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็ได้กล่าวถึงเซียวฮุดเสงในด้านอื่น ๆ อีก

2.7 ประรณนา โกเมน. สมาคมชาวจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ.2440-2488. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการที่จะศึกษาถึงพัฒนาการของการก่อตั้งสมาคมของชาวจีนในกรุงเทพฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการที่เคยรวมกลุ่มกันในรูปของฮั้งยี่ แต่เมื่อถูกรัฐไทยควบคุมอย่างมาก จึงได้มีการพัฒนาไปเป็นรูปแบบของสมาคม โดยจะมีการยกตัวอย่าง

สมาคมของชาวจีนในกรุงเทพฯ ที่มีความสำคัญ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและบทบาทของสมาคม ซึ่งได้มีการยกตัวอย่างสมาคมที่เซียวฮุดเสงเป็นผู้นำอยู่ในการศึกษาด้วย คือ สโมสรจีนกรุงเทพฯ จึงทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้มีการกล่าวถึงเซียวฮุดเสงในฐานะเป็นผู้นำของสโมสรจีนกรุงเทพฯ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนขบวนการปฏิวัติของซุนยัตเซนในจีน แต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มิได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เซียวฮุดเสงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีน และได้กล่าวว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องของเซียวฮุดเสงโดยผ่านสโมสรจีนกรุงเทพฯ นั้นได้ส่งผลให้รัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายทั้งต่อตัวเขาเองและต่อชาวจีนอย่างไรบ้าง นอกเหนือไปจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมาคมชาวจีน

3. บทความทางวิชาการ

3.1 ดร.ขวัญฤดี อัศวาวฤดิชัย. "จีนแซเซียวฮุดเสง: นักหนังสือพิมพ์ไทย นักการเมืองจีน"

ใน คนจีน 200 ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. กรุงเทพฯ: บริษัทเส้นทางเศรษฐกิจ. 2526.

บทความนี้จะกล่าวถึงประวัติของเซียวฮุดเสงโดยการนำบทความที่ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์มาประกอบคำอธิบาย เช่น เกี่ยวกับภูมิหลังของเซียวฮุดเสง ก็ได้นำบทความที่เซียวฮุดเสงได้เขียนเกี่ยวกับตนเองเพื่อสร้างความเข้าใจกับรัฐบาลไทย เกี่ยวกับการที่เขาเข้าเป็นคนในบังคับอังกฤษ และเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีนมาลงประกอบไว้ และได้นำบทความอื่น ๆ ในหนังสือพิมพ์จีนในสยามวารศัพท์ที่จะสะท้อนให้เห็นความสนใจของเซียวฮุดเสงในด้านต่าง ๆ เช่น การเมืองการปกครอง หรือด้านสังคม มาลงไว้เช่นเดียวกัน และมีการกล่าวถึงการที่เซียวฮุดเสงไปรับตำแหน่งทางการเมืองในจีนแต่เพียงเล็กน้อย แต่มิได้มีการวิเคราะห์ว่าเหตุใดเซียวฮุดเสงถึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองในจีน นอกจากนั้นบทความนี้ก็ได้วิเคราะห์ถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของเซียวฮุดเสงทั้งที่ได้ทำในเมืองไทยและในจีน หรือแม้แต่บทความที่นำมาลงก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากงานเขียนนี้เป็นเพียงบทความสั้น ๆ เท่านั้นจึงมิได้ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเซียวฮุดเสงมากนัก

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าไม่มีเอกสารและงานวิจัยใดที่ได้ทำการศึกษาบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เซียวฮุดเสง "เริ่ม" ปราบกฏบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชัดเจนในปี พ.ศ.2450 ไปจนถึงช่วงที่เซียวฮุดเสงเดินทางเข้าไปรับตำแหน่งทางการเมืองในเมืองจีนในปี พ.ศ.2474 โดยส่วนมากของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงนั้นจะกล่าวถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวของเซียวฮุดเสงเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เรื่องการออกหนังสือพิมพ์ หรือการให้การสนับสนุนขบวนการปฏิวัติของ

ซุนยัตเซน แต่จะไม่มีการวิจัยเรื่องใดที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เซียวฮุดเสงให้การสนับสนุน ขบวนการปฏิวัติของซุนยัตเซนและพรรคก๊กมินตั๋ง และไม่มีการวิจัยเรื่องใดที่ได้ทำการวิเคราะห์ถึง อุตสาหกรรมและแนวความคิดทางการเมืองของเซียวฮุดเสงอย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วก็ไม่มีการ วิจัยเรื่องใดที่ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงบทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองในเมืองไทยอย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาวิจัยถึงบทบาท และการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุก ๆ ส่วนที่ เซียวฮุดเสงเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อจะทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เซียวฮุดเสงแสดงบทบาทและ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะเช่นนั้น และจะได้เข้าใจถึงแนวความคิดทางการเมืองและการ แสดงอัตลักษณ์ของเซียวฮุดเสงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาถึง บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสงอย่างต่อเนื่องและ “รอบด้าน” ยังจะช่วย ทำให้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน รวมไปถึง นโยบายที่รัฐบาลไทยมีต่อชาวจีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย